
sþ. 464. Fyrirspurn [192. mál]
til fjármálaráðherra um útgáfustyrk til vikublaðs.

Frá Lúðvík Jósefssyni.

Hvaðan kemur fjármálaráðherra heimild til að greiða sérstaklega einu viku-
blaði útgáfustyrk ?

Hvenær hófust greiðslur ríkissjóðs til þessa vikublaðs ?
Hvað hafa greiðslur ríkissjóðs til blaðsins numið miklu til þessa?


